



ประกวดโปสเตอร์วันมาฆบูชา

กรมการศาสนา จัดประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์ หัวข้อ “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2564 ประเภท

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป เปิดรับผลงานถึงวันที่ 10 ก.พ. ตัดสินผลงานวันที่ 16 ก.พ. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 20 ก.พ. ทาง www.dra.go.th ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ drareport@gmail.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่ กรมการศาสนา สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.dra.go.th สอบถาม โทร. 0-2209-3730





ร่วมเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์เกี่ยวกับคนไทยหรือถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ แต่ต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่า บันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำที่สำคัญของประเทศไทย หรือมีคุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ อย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อคนและสังคมไทยโดยวงกว้าง อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียม ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2564 โดยจะประกาศรายชื่อภาพยนตร์ในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 4 ต.ค. 2564 สำหรับผู้ร่วมเสนอรายชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด หอภาพยนตร์จะมีของที่ระลึกกิจกรรมมอบให้ โดยทางหอภาพยนตร์จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564 สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

- 1.คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ
- 2.คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์
- 3.มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
- 4.บูรณภาพ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์
- 5.ความเสี่ยงต่อการสูญเสียบรรยากาศการหาทดแทน และ
- 6.อิทธิพลต่อคนและสังคม

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทยได้คนละ 1 เรื่อง พร้อมเหตุผลประกอบ ภาพยนตร์ที่เสนอรายชื่อต้องไม่ซ้ำกับภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติไปแล้ว ต้องเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทยหรือถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ และระบุที่อยู่ในการจัดส่งของที่ระลึก ร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์ได้ที่ www.fapot.or.th/main/news/609





☑ ครูยุคดิจิทัล...ดร.दनัย จันทน์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสทศมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และ ดร.สุเมณี ปิ่นเวหาส์ วิทยากรจิตอาสาที่เรียนเก่า AFS ร่วมเสวนาหัวข้อ “ทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อครูยุคดิจิทัล เรื่องศาสตร์พระราชา” ณ หอสมุดคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5325

หน้า: 22(บนขวา)

Col.Inch: 16.88 Ad Value: 22,788

PRValue (x3): 68,364

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เท้าทันดิจิทัล



เท้าทันดิจิทัล - สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานวันครูออนไลน์ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อครูยุคดิจิทัล เรื่องศาสตร์พระราชา” โดยมี ดร.दनัย จันทร์เจ้าฉาย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อ.อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ดร.สุเมณี ปันเวหาส์ ร่วมเสวนา



☑ ร่วมหน่วยบำบัดทุกข์...สามารถ คำถนอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมตำบลเจริญธรรม ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่วัดสหกรณ์รังสรรค์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

แสดงความยินดีกับเยาวชนนักเต้น



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ให้โอวาทพร้อมแสดงความยินดีกับเยาวชนจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจากการแข่งขันเต้นนานาชาติ ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ (ATOD International Dance Competition 2020) ในโอกาสที่ หม่อมหลวงปรียะพรธนะศรีธวัช นายกสมาคมเอทีไอดีเพื่อพัฒนาเด็ก

และเยาวชน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ จัดการแข่งขันเต้นนานาชาติ เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะผู้บริหารสถาบัน อาทิ กอน์ดาลา แดเนี่ยล, รินรดา อัญรัตน์รุ่งโรจน์, กมลลา กุละपालานนท์ และ สิรินทรา ภูมิ ร่วมคณะด้วย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แรงบรรจ ขรก.วัฒนธรรม-ตัน CPOT

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรงรัดให้ทุกกระทรวงดำเนินการสรรหา บรรจข้าราชการทดแทนในตำแหน่งที่เกษียณและตำแหน่งที่ว่างลงนั้น ในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการโดยได้ทำแผนงานบรรจข้าราชการในตำแหน่งที่ว่างอยู่ตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค.63 และขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครข้าราชการ ส่วนข้าราชการที่เพ็งบรรจแต่งตั้งไปแล้ว กำลังจะเปิดอบรมให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้มุ่งทำงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ เสียสละ ซึ่งคิดว่าก้าวต่อไปของ วธ. คนเหล่านี้จะเป็นกำลังขับเคลื่อนให้งานวัฒนธรรมสามารถบรรลุผลไปได้ โดยการทำงานจะต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ชีวิตของประชาชน ในยุคนิวนอร์มอล

นายอิทธิพลกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเตรียมการเปิดรับการสรรหาข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับต้นที่ว่างอยู่ ทดแทนผู้ที่ได้เลื่อนขั้นไปเป็นผู้ตรวจราชการ หลังจากที่ได้รับ การโปรดเกล้าฯ ซึ่งจะสามารถดำเนินการเปิดสอบได้ทันที ภายในหนึ่ง

สัปดาห์และจะเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจแต่งตั้งในสัปดาห์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ วธ.ขาดแคลนข้าราชการในส่วนงานต้องลงพื้นที่ในการสำรวจติดตามการดำเนินงานวัฒนธรรมในต่างจังหวัด ในภาวะปกติ แต่ขณะนี้ ตนได้มีแนวทางปรับการทำงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นให้บุคลากรวัฒนธรรมมาสร้างองค์ความรู้และประสานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้งสภาวัฒนธรรม ศิลปิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงแล้วก็จะมีการดำเนินงานเชิงรุกตามที่ได้เตรียมการเอาไว้ ซึ่งจะต้องมีการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดถี่มาก เพื่อพบปะเครือข่าย สร้างความเข้าใจ สร้างเครือข่ายของชุมชนต่างๆทั่วประเทศ โดยโครงการที่เราจะเร่งขับเคลื่อนก่อนเป็นการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน หรือ CPOT ให้สามารถยกระดับสินค้าให้มีคุณค่า มีมูลค่าเพิ่ม ให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 รวมทั้งให้มีความทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้จะส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการขายด้วย ซึ่งเรามองว่าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนมีมูลค่าเพิ่มได้สูงมากในช่วงเวลานี้เพราะผู้ประกอบการหลายรายได้ใช้วิกฤติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น จึงต้องต่อยอดสู่เป้าหมายให้เศรษฐกิจชุมชนโตขึ้นด้วย.

'อิทธิพล' เตรียมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า CPOT

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว. วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้ทุกกระทรวงดำเนินการสรรหา บรรจุข้าราชการทดแทนในตำแหน่งที่เกษียณ และตำแหน่งที่ว่างลงนั้น ในส่วน วธ.ได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการโดยได้ทำแผนงานบรรจุข้าราชการในตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 63 และขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครข้าราชการ สำหรับข้าราชการที่เพิ่งมีการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วกำลังจะเปิดอบรมให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้เตรียมการเปิดรับสมัครสรรหาข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับต้นที่ว่างอยู่ ทดแทนผู้ที่ได้เลื่อนขั้นไปเป็นผู้ตรวจราชการ โดยหลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แล้ว จะสามารถดำเนินการเปิดสอบได้ทันที

รมว.วธ.กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ตนได้มีแนวทางปรับการทำงานวธ.ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นให้บุคลากรวัฒนธรรม มาสร้างองค์ความรู้และประสานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้งสภาวัฒนธรรม ศิลปิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว จะมีการดำเนินงานเชิงรุกในการลงพื้นที่พบเครือข่าย สร้างความเข้าใจชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยโครงการที่เราจะเร่งจับเคลื่อนก่อนเป็นการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน หรือ CPOT ให้สามารถยกระดับสินค้าให้มีคุณค่า มีมูลค่าเพิ่มให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 รวมทั้งให้มีความทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้จะส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการขายให้ด้วย.

เสนอ "แก่งกระจาน-ศรีเทพ" มรดกโลก

● กรม.ไฟเขียวให้ยื่นยูเนสโก ● "ศิลปิน" รุกทำเอกสาร-ปรับปรุงผังเมือง

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเสนอขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกในปี 2565 ตามมติการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ได้เห็นชอบก่อนหน้านี้ โดยหลังจากนี้จะมีการจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพต่อองค์การยูเนสโกภายในเดือน ก.พ.2564 ซึ่งในการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงการดำเนินการโดยสร้างความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กันชน และแนวเขตพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว สำหรับปี 2564 นี้ จะมีการเสนอชื่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ระหว่างเดือนมิ.ย.-ก.ค. 64 ก่อน จะเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ในปี 2565

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในส่วนของการดำเนินการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลกนั้น คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด โดยในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของกรมศิลปากรได้จัดทำค่าของงบประมาณการพัฒนาพื้นที่แนวเขตที่จะมีการกันแนวเขตของพื้นที่แหล่งมรดกโลก การปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ที่จะมีขอบเขตครอบคลุมแหล่งโบราณสถานและที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับชาว จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทราบว่า มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่มากนัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ได้มีมติรับรองการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) เมื่อปี 2562 โดยเมืองโบราณศรีเทพมีความเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี.

บำเพ็ญกุศล 151 ปีชาตกาล 'พระอาจารย์มั่น'

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการศาสนา(สน.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 151 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยจัดเจริญพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ และหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นอกจากนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจริยบูชาที่บ้านหรือที่ทำงานด้วย เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณูปการในฐานะบุคคลสำคัญของโลก

รมว.วธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 151 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตนั้นเป็นไปตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสามัญขององค์การศึกษา

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 ได้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล วันที่ 20 ม.ค. 2563 วาระปี 2563-2564 ตามที่วธ. โดยกรมการศาสนา (สน.)เสนอต่อยูเนสโก เนื่องจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และเป็นผู้นำกองทัพธรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทย ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ซึ่งหลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำเพ็ญทุกข์และเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมและแผ่ขยายในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ภูมิภาคจนถึงสังคมโลก.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/-

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11012

Col.Inch: 23.49

Ad Value: 25,839

หน้า: 19(บน)

PRValue (x3): 77,517

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมศาสนาชวนสวดมนต์สู้โควิด

กรมศาสนาชวนสวดมนต์สู้โควิด

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการศาสนา มีนโยบายให้จัดการจัดกิจกรรมภายในวัด และศาสนสถาน โดยขอให้เว้นกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มในวัด ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ในการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร และการประกอบพิธีต่างๆ นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการปิดสถานที่ทำกิจการต่างๆ มีคนตกงาน หายงาน และพักงานมาก ส่งผลกระทบต่อจิตใจ รวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ให้นักงาน ทำงานที่บ้าน คนจึงอยากใช้โอกาสนี้ รณรงค์ และสนับสนุนให้ประชาชนสวดมนต์ โดยท่องบทสวดมนต์ให้จำขึ้นใจ เพราะการสวดมนต์สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการทำจิตใจให้แน่วแน่แล้วจึงได้เจริญภาวนา เมื่อเจอปัญหาต่างๆ เวลาได้สวดมนต์หรือพระคาถาเพื่อ

ให้จิตใจสงบ แล้วเจริญภาวนาจะทำให้ผู้ที่สวดมนต์ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ลดความหม่นหมอง ทำให้จิตใจสงบสุข มีสติ สมาธิ และเกิดปัญญาในการคิดและทำสิ่งต่างๆ ในชีวิต “บทสวดมนต์ที่อยากแนะนำ คือ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทมงคลสูตร บทรัตนสูตร เป็นบทสวดมนต์ที่ก่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้ ฝ่าฟันเพื่อชัยชนะต่ออุปสรรค รวมถึงบทโพชฌังคปริตร หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง เป็นธรรมคำสอนในการทำให้ใจให้สว่าง ช่วยขจัดปัดเป่าโรคร้าย ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับร่างกาย หากใจดีร่างกายย่อมดีตามไปด้วย และโรคร้ายไข้เจ็บก็จะไม่เบียดเบียน ทั้งนี้ กรมการศาสนา นำคู่มือบทสวดมนต์ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.dra.go.th และเพจเฟซบุ๊ก : กรมการศาสนา <https://m.facebook.com/Drathai.gov/> โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” อธิบดีกรมการศาสนากล่าว